



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับ
การประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ <https://boi.thaijobjob.com> และ www.boi.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ที่ได้ดำเนินการสมัครตามขั้นตอน และได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครตามวัน เวลา ที่กำหนด เรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้

- รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กลุ่มที่ ๑ (จำนวน ๔ หน่วย)
หน่วยที่ ๓ ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน
หน่วยที่ ๖ ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน
หน่วยที่ ๘ ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุน
หน่วยที่ ๙ ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุน
รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๑

สำหรับกลุ่มที่ ๒ (จำนวน ๕ หน่วย) หน่วยที่ ๑, ๒, ๔, ๕ และ ๗ จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้ทราบอีกครั้ง ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๑

- กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ
สำหรับ กลุ่มที่ ๑ (หน่วยที่ ๓, ๖, ๘ และ ๙)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๒

๓. ผู้สมัครที่ได้ดำเนินการสมัครตามขั้นตอนครบถ้วน และได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร ภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่ามีสิทธิเป็นผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครให้นำเอกสารการสมัครและหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาที่ person@boi.go.th หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ มาที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานเลขาธิการ ชั้น ๒ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล เลขที่ ๕๕ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นผู้สมัคร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครเพิ่มเติมต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร เท่านั้น หากตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารหรือมีคุณสมบัติการสมัครไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้าง หรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

๔. ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๓

๕. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำหรับหน่วยที่ ๓, ๖, ๘ และ ๙ ทางเว็บไซต์ <https://boi.thaijobjob.com> หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ” หรือเว็บไซต์ www.boi.go.th หัวข้อ “ข่าวการรับสมัครพนักงานราชการ” ภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๐๗๔ ๐๗๑๐๖๗๕

(นางสาวดวงใจ อัครจินตจิตร)

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน